



สรุปล่าว สธ. ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ สยามรัฐ เดอะเนชั่น ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ -เสนอข่าว นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และสมาชิกกว่า 10 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ยกเลิกและตีกลับร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือซูเปอร์บอร์ด ของสธ. เนื่องจากไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และไม่ได้ศึกษาผลกระทบรอบด้าน อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศ และมาตรา 3 ของพ.ร.บ. ยังระบุว่า นโยบายด้านสุขภาพได้ขัดแย้งกับนโยบายด้านระบบสุขภาพตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งหากปล่อยให้ผ่าน ระบบหลักประกันสุขภาพจะถูกทำให้กลายเป็นระบบอนาถา ถูกบังคับให้ร่วมจ่ายเมื่อเจ็บป่วย นอกจากนี้ ซูเปอร์บอร์ดมีคณะกรรมการ 44 คน แต่มีสัดส่วนประชาชนเพียง 3 คน ซึ่งไม่ใช่การมีส่วนร่วมที่เป็นธรรม และเสนอให้ใช้โครงสร้างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน ไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติม และไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ -เสนอบทความโดย ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การศึกษาดูงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ของ กมธ. สนช. มีข้อซักถามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่งสปสช.ไม่ได้เป็นเจ้าของภาพ ดำเนินการ รมว.สธ.ได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการ และมีการนำเสนอร่างกฎหมายต่อกรมแล้ว แต่มีประเด็นต้องหาข้อสรุปเพิ่มเติม จึงส่งกลับให้ทบวง โดยเฉพาะมาตรา 42 ที่ให้ตัดการไล่เบี้ยผู้รับผิดชอบมาตรา 41 การจัดงบประมาณสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ ในปี 2562 จัดงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้นเป็น 12% งบฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เพิ่มขึ้นเป็น 18% ขณะเดียวกันยังจัดสรรงบเฉพาะเพื่อดูแลผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิง 150,000 รายด้วย การดำเนินงานกับ อปท. ได้ดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นร่วมกับ อปท. และเทศบาลครอบคลุมกว่า 7 พันแห่งทั่วประเทศ แต่ละปีจะร่วมสมทบงบประมาณ 1.5-2 พันล้านบาท และในปี 2562 กทม. เข้าร่วมดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. โดยมีงบประมาณรวมสมทบ 400 ล้านบาท เรื่องการแยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว ยังไม่ได้ข้อยุติ ส่วนการแก้ปัญหาพ.ชาตทุน สปสช.ได้ร่วมกับสธ.ช่วยเหลือรพ.ที่ขาดสภาพคล่องระดับ 7 มีแผนการกระจายงบเป็นขั้นบันได และให้รพ.จัดทำแผนงบประมาณตั้งแต่ต้นปี ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น สำหรับการสร้างความเข้มแข็งและการเพิ่มเติมนโยบายให้รพ.สต. เพื่อลดความแออัดในรพศ. เป็นอำนาจของ สธ. ต้องหารือกันก่อน ทั้งนี้ การจัดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่อเนื่อง ต้องให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย กรณีที่ระบุว่า สปสช.นำเงินไปให้องค์กรหรือมูลนิธิที่ไม่ใช่หน่วยบริการ ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จ ของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก รับรองเป็นประเทศที่ 2 ของโลกและเป็นประเทศแรกในเอเชีย ในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นผลการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง -เสนอบทความ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ได้เรียกประชุม รพศ./รพท./รพช. ทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง พบว่า รพ.ในสังกัด 48 แห่ง ที่มีปัญหาวิกฤตการเงินระดับ 7 มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ มีการอบรมจากส่วนกลางและร่วมกันแก้ปัญหา ทำให้ไตรมาส 2 ของปี 2561 มีสภาพการเงินคล่องขึ้นอยู่ในระดับ 4-6 สธ.ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาพการเงินดีขึ้นเบื้องต้นมีการกันเงินส่วนกลางไว้ช่วยเหลือรพ.ที่ประสบปัญหาเฉลี่ยปีละ 300 ล้านบาท ด้าน นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของรพ. 4</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แห่ง ในจังหวัด ว่า อยู่ในระดับเฝ้าระวัง และมีรพ.ขนาดใหญ่คอยดูแลอยู่ ซึ่งทั้ง 4 แห่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และหากสปสข.โอนเงินมาตามจำนวนที่กำหนด ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร มั่นใจว่าแก้ปัญหาได้</p> <p>-ด้าน นพ.สมชาติ ลีวรรณเจริญ ผอ.รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่คืองบประมาณที่จัดสรรมาให้ไม่เพียงพอ โดยสปสข.จัดสรรเป็นรายหัว ซึ่งแต่ละปีไม่เท่ากัน และรพ.ต้องดูแลประชาชนพื้นที่อื่นรอบอำเภอ รวมถึงเด็กกำพร้าหรือเด็กชาวเขาที่อาศัยอยู่ที่วัดโบสถ์วัดติตต์และวัดสระแก้วอีกหลายพันคน ขณะเดียวกัน ก็เรียกเก็บเงินจากรพ.ต้นทางของผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันไม่ได้มาก</p> <p>ด้าน นายสุรินทร์ ปริมาณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า รพ.ท่าปลาประสบปัญหาขาดทุนมากกว่าปีละ 4 ล้านบาท จึงแนะนำให้ทำโครงการเสนอกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ 500,000 บาท เพื่อนำมาซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เคยประสบปัญหาทางการเงินสูงสุดระดับ 7 เมื่อปี 2556-2557 ได้แก้ปัญหาโดยควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มงานบริการที่เป็นรายได้เข้าสู่รพ. ทำให้สถานะทางการเงินลดลงอยู่ในระดับ 4</p> <p>ด้าน นพ.ปรีชา ลีโรจิตราภรณ์ ผอ.รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เผยว่า รพ.ดอยสะเก็ด เป็นรพ.ขนาดกลาง มีแพทย์ 8 คน บุคลากรทางการแพทย์กว่า 200 คน มีเตียง 60 เตียง ผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 300-400 คน ยืนยันสามารถบริหารจัดการและให้บริการตามภารกิจหน้าที่และนโยบายบัตรทอง 30 ได้ โดยยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน</p>	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ต้องบันทึกชื่อ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ไว้เป็นเกียรติประวัติ ที่ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยสารสกัดกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธาน มีข้อเสียเพียงนิดเดียวที่คณะกรรมการที่มีนพ.โสภณเป็นประธาน ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการนำเสนอนโยบายและแผนต่อนายกรัฐมนตรี</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ คมชัดลึก สยามรัฐ สยามกีฬา เดลินิวส์ M2F ข่าวสด มติชน ข่าวสด มติชน สยามรัฐ</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิตกม.</p> <p>-เสนอข่าว มะปราง-วีราภานต์ นักแสดง เจ้าของบริษัท 99 นิววัน จำกัด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Be Curve เดินทางมายังบก.ปคบ. เพื่อนำเอกสารจดทะเบียน ออย. มามอบให้ และรับว่ามีตัวแทนจำหน่ายโฆษณาเกินจริง ได้แจ้งเตือนให้แก้ไข พร้อมทั้งส่งผลิตภัณฑ์ให้บริษัทเอกชนตรวจไม่พบมีสารต้องห้ามเจือปน ได้ส่งให้ออย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจด้วยเช่นกันแต่ยังไม่ได้ผล เบื้องต้นบก.ปคบ. จะสอบปากคำไว้ก่อน หากพบเข้าข่ายผิดจะส่งให้ออย. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า เบื้องต้น ออย.ได้ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ถ้อยคำโฆษณาผลิตภัณฑ์บีเคิร์ฟในสื่อออนไลน์จำนวนมาก เรื่องลดพุง กระชับสัดส่วน ได้รวบรวมหลักฐานส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามพ.ร.บ.อาหาร 2522</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.ได้ดำเนินโครงการออย.น้อยต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ปลุกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ปัจจุบันมีโรงเรียนออย.น้อยทั้งสิ้น 13,814 โรงเรียน และมีสมาชิกนับล้านคนทั่วประเทศ โดยหมุนเวียนแต่ละปีประมาณ 350,000 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2560 ได้ตรวจวิเคราะห์อาหาร แบ่งเป็น กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง พบปลอมปนยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ไซบูทรามิน ร้อยละ 3 ซิลденаฟิล ร้อยละ 30 และเดกซาเมธาโซน ร้อยละ 8 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบปนปลอมกลุ่มยาลดอ้วน ร้อยละ 24 ส่วนใหญ่เป็น ไซบูทรามิน ออลิสแตท และยาผสมสองชนิดร่วมกัน กลุ่มยารักษาโรคหอยอนสมรรถภาพทางเพศ ร้อยละ 29 ส่วนใหญ่เป็น ซิลденаฟิล และเครื่องดื่ม พบไซบูทรามินในกลุ่มยาลดอ้วน ร้อยละ 3 ทั้งนี้ ได้พัฒนาศักยภาพการตรวจให้ครอบคลุมกลุ่มที่จับตามองพิเศษ 5 กลุ่ม 16 ชนิด ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคหอยอนสมรรถภาพทางเพศ (ซิลденаฟิล, ทาดาลาฟิล, วาร์เดนาฟิล) กลุ่มยาลดอ้วน (เอฟิเดริน, ซูโดเอฟีดีน, ออลิสแตท, เฟนฟลูรามีน เฟนเทอร์มิน, ฟูออกซิทีน, ไซบูทรามิน) กลุ่มยาระบาย (ฟินอล์ฟทาลีน) กลุ่มยา สเตียรอยด์ (เดกซาเมธาโซน, เพรดนิโซโลน) กลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (อัลปราโซแลม, โดอะซีแพม, ลอราซีแพม) และปรับการตรวจวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันปลอมปนอาหารกรณีเร่งด่วน 1 ตัวอย่าง 1 รายการวิเคราะห์ วัสดุใน 24 ชั่วโมงกรณี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p>ตรวจไม่พบสารปลอมปน แต่หากตรวจพบต้องตรวจวิเคราะห์ยืนยันด้วยวิธีและเครื่องมือชั้นสูง รัฐบาลใน 2 วันทำการ ส่วนกรณีปกติภายใน 3 วันทำการ ผู้บริโภคที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณา ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานให้หยุดทันที และรีบไปพบแพทย์ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป</p>
เดลินิวส์ มติชน	<p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนจะช่วยให้รู้เท่าทันสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สามารถถ่วงถ่วง ประเมิน และตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามักพบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์แอบอ้างเสริมความงาม อาหารเสริม และยาลดความอ้วน ประชาชนจึงต้องมีความรู้ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากหลายช่องทาง เพื่อจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่หลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงตามช่องทางต่าง ๆ</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว ปู-ไปรยา นักแสดง กล่าวถึงกรณีสินค้าไปรยา บาย แอลบี โฆษณาสรรพคุณเกินจริง ว่า สินค้าดังกล่าวเป็นหนึ่งในสินค้าของบริษัทเอเค 91 เป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ตนเป็นหุ้นส่วน บริษัทได้ทำการโฆษณาเกินจริงโดยที่ตนไม่รู้เรื่อง เมื่อเห็นโฆษณาได้รับโทรแจ้งให้บริษัทเปลี่ยนโฆษณาใหม่ และตัดโฆษณาดังกล่าวออกทันที</p>
เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว สภ.เมืองลำปาง รับแจ้งเหตุหญิงสาวผูกคอตเสียชีวิตบริเวณหลังร้านฮักโฮมกาแฟสด ริมถนนวิชชาวุฒ ดำเนิน ต.พระบาท พบศพนางศรีบุญญา เศวตนันท์ อายุ 33 ปี เจ้าของร้าน คาดว่าอาจมีปัญหาคีรีตจากเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ เพราะนอกจากร้านขายกาแฟสด ยังขายผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว อาหารเสริม และยาลดความอ้วน ยี่ห้อต่าง ๆ ออนไลน์ ดำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนพยานหลักฐาน โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้ตายอาจจะลงทุนรับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นมาจำหน่าย แต่หลังจากมีคำสั่งอย. ทำให้ขายสินค้าไม่ได้</p>
เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วย นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สจจ.ตรัง เจ้าหน้าที่สจจ.ตรัง เจ้าหน้าที่ สคบ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางยี่ห้อเมจิกสกิน ในเขตเทศบาลนครตรัง พบ 1 ใน 6 ร้าน มีการจำหน่ายครีมลอกผิวขาว และผลิตภัณฑ์ผิดประเภท คือจำหน่ายยาแผนโบราณโดยไม่มีใบอนุญาตขายยา และยังมีเครื่องสำอาง 1 ยี่ห้อ สถานที่ผลิตไม่ตรงกับกล่องที่จำหน่าย จึงตรวจยึดไว้เพื่อนำไปตรวจสอบ และแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของร้านต่อไป</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ "หอยหวาน Hxy-Hwan" ทางเฟซบุ๊ก อ้างเป็นสมุนไพรบำรุงภายในสำหรับสตรี พบข้อความโอ้อวดสรรพคุณ แก้อาการปวดท้องประจำเดือน ช่วยแก้อาการตกขาว ปวดหน่วงในช่องท้อง ช่วยให้มีตลูก ฟิตกระชับ แก้อาการวัยทอง ช่วยลดไขมันหน้าท้อง ฯลฯ ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต หลอกลวงโอ้อวดเกินจริง และจากการสืบค้นข้อมูลในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ยา รวมทั้งผลิตภัณฑ์มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แสดงวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต ได้ส่งหลักฐานให้สจจ.ดำเนินคดีกับผู้กระทำการโฆษณาขายยา พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่จำหน่าย และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์การปลอมปนของสารออกฤทธิ์ทางยาในผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งการโฆษณาขายยาและการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาต้นตอแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์หอยหวานต่อไปด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เหนียวไก มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว	<p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า จากความร่วมมือของตำรวจและอย.ในการทำลายแหล่งขายเครื่องสำอางอาหารเสริมผิดกฎหมายขนาดใหญ่ของเมจิกสกิน อยากให้นำรูปแบบการทำงานนี้มาใช้กับคดีอื่นๆ เพื่อให้บรรลุสำเร็จ</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขานุการ อย. ที่ประกาศความจริงเอาจึงทำลายแหล่งสินค้าปลอมเครื่องสำอาง อย. ปรับแผนจากตั้งรับมาเป็นการทำงานเชิงรุก</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>รพ.ติดฉลากยาผิด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Tri Pop ได้โพสต์รูปหลอดยาทาชนิดหนึ่ง แต่ติดฉลากระบุว่า 'อมให้ละลายในปากวันละ 4 ครั้ง' พร้อมระบุว่า ได้พาแม่ที่มีอาการไอไปรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งใน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เมื่อเจาะหลอดยาที่ได้มา พบเป็นยาที่ใช้ขนาดกลัมน้อยยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งเป็นอันตรายหากกินเข้าไป จึงมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ และอยากให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงการทำงานให้ละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ ล่าสุด ได้นำหลอดยาดังกล่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปี 2561 ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อาทิ รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 1,480 แห่งจาก 64 จังหวัด จัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลดลงต่อเนื่อง จาก 54.3 ต่อพันประชากร ในปี 2555 เหลือ 42.5 ต่อพันประชากร ในปี 2559 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ลดลงต่อไป</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ LIFE&HEALTH</p>	<p>ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน</p> <p>-เสนอบทความ พญ.โชติรส อังกรวารานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอุบัติการณ์โรคอ้วนถึง 1 ใน 3 ของประชากร คนกทม.มีความเสี่ยงมากกว่าต่างจังหวัด สาเหตุหลักมาจากอาหารการกินและการใช้ชีวิต เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน เป็นต้น การรักษามีหลายวิธี เริ่มจากการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของผู้ป่วย โดยการควบคุมอาหารและโภชนาการในแต่ละวัน ควบคู่กับการออกกำลังกาย หากยังได้ผลไม่เป็นที่พอใจ จะมีการให้ยาร่วมด้วย วิธีสุดท้ายคือการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ที่นิยมมี 2 วิธี คือ 1.การผ่าตัดเพื่อจำกัดพื้นที่กระเพาะ ทำให้กระเพาะมีขนาดเล็กลง ผู้ป่วยรู้สึกอิ่มเร็วขึ้น 2.การผ่าตัดเพื่อจำกัดพื้นที่กระเพาะและทำบายพาส เป็นการผ่าตัดกระเพาะอาหารให้มีขนาดเล็กลง และตัดแยกลำไส้เป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งมาต่อกับกระเพาะเพื่อบายพาสอาหาร</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โครงการลูกเกิดรอดแม่คลอดปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ในปี 2560 จ.สิงห์บุรีมีปัญหามารดาเสียชีวิต ทารกเสียชีวิต และมารดาตกเลือดหลังคลอด ประกอบกับรพช. 4 แห่งในจังหวัดมีการคลอดต่อปีน้อยมาก ได้จัดโครงการ "ลูกเกิดรอด แม่คลอดปลอดภัย" เพื่อให้มารดาและทารกแรกเกิดทุกคนมีโอกาสได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานจากสูติแพทย์และกุมารแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้รพ.สิงห์บุรี และรพ.อินทร์บุรี รับทำคลอดหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ยกเว้นกรณีฉุกเฉินจึงจะทำคลอดที่รพ.ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นมา</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>แจกเครื่องช่วยฟัง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน จำนวน 108 คน โดยได้รับการอนุมัติเครื่องจาก สปสช. เริ่มคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 9,844 คน พบผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน 1,764 คน และจากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพบผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง 296 คน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก</p> <p>-เสนอข่าว ไต้หวันกล่าวหาองค์การอนามัยโลกว่าได้รับแรงกดดันทางการเมืองจากจีน ทำให้ไม่เชิญไต้หวันเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ซึ่งจะจัดที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ย.นี้ โดยสภากิจการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันแถลงว่า องค์การอนามัยโลกไม่ใช่องค์การทางการเมือง ทำงานเพื่อมาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดของมนุษยชาติ ไม่ควรที่จะรับใช้ความต้องการทางการเมืองของจีน ส่วนกระทรวงต่างประเทศไต้หวันแถลงแสดงความเสียใจที่ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม โดยบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นคุณค่าสากล ไม่ควรจะถูกแบ่งแยกด้วยเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม</p>